

สำเนา

ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ราชการที่ชำรุด และหมดความจำเป็นในการใช้งาน

ด้วยกรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ราชการที่ชำรุด และหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน ๓ คัน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๑. ครุภัณฑ์รถยนต์ราชการ ทั้ง ๓ คัน จะทำการขายโดยวิธีประมูลราคาด้วยปากเปล่า ซึ่ง กรมป่าไม้ขายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันประมูล ผู้ประมูลไม่อาจเรียกร้อง หรือร้องขอให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไขเพื่อให้ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีสภาพดีขึ้นกว่าสภาพที่ปรากฏได้

๒. การขายครุภัณฑ์รถยนต์ราชการจะมีผลบริบูรณ์ เมื่อผู้ขายแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือ กิริยา อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าผู้ขายยังไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่าการขายยังดำเนินการอยู่ต่อไป

๓. ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องวางสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองแล้ว พร้อมวางเงินหลักประกันการเข้าเสนอราคาที่ยกรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) กำหนดไว้

๔. ผู้ประมูลได้ต้องชำระเงินค่าครุภัณฑ์นั้นทันทีเต็มจำนวนราคาประมูล นับจากวันที่ประมูลได้ ก่อนเวลา ๑๔.๐๐ น. จึงจะนำครุภัณฑ์ที่ประมูลได้ ออกจากสถานที่เก็บครุภัณฑ์ หากไม่นำเงินมาชำระตามเวลากำหนดดังกล่าว จะถือว่าผู้ประมูลได้สละสิทธิและจะยึดเงินหลักประกันสัญญาตกเป็นของทางราชการ โดยผู้ประมูลได้ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และทางราชการจะนำเอาทรัพย์สินนั้นขายทอดตลาดใหม่ หากราคาการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้ราคาต่ำกว่าราคาที่ยขายทอดตลาดครั้งนี้ ผู้ประมูลที่ผิดนัดชำระเงินจะต้องรับผิดชอบจำนวนเงินส่วนที่ขาด และค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดครั้งใหม่โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

๕. การชำระเงินจะชำระด้วยเงินสด หรือเช็คของธนาคาร หรือเช็คของธนาคารที่ธนาคารรับรองแล้วก็ได้ โดย กรมป่าไม้จะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน

๖. กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ขายหรือยกเลิกการประมูลในครั้งนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลเสนอราคาให้ นั้นยังไม่เป็นที่พอใจในกรณีเช่นว่านี้ ผู้เข้าประมูลจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๗. ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและพิจารณาสภาพครุภัณฑ์ที่จะขาย พร้อมทั้งขอรับประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ราชการที่ชำรุด และหมดความจำเป็นในการใช้งานได้ที่ สถานีเพาะชำกล้าไม้ นครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือติดต่อได้ที่ ๐๗๕-๗๖๓๓๖๗ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

กำหนดการขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ราชการที่ชำรุด และหมดความจำเป็นในการใช้งาน โดยวิธีประมูลราคาด้วยปากเปล่า ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) เลขที่ ๑๙๙

คำปลานาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.
เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยถือเอาเวลาตามนาฬิกาของกรมเป็นเกณฑ์

๘. ผู้ชนะการประมูลต้องดำเนินการขนย้ายครุภัณฑ์ ฯ ที่ประมูลได้ออกจาก สถานีเพาะชำ
กล้าไม้ นครศรีธรรมราช ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่กรมป่าไม้มีหนังสือแจ้งให้ดำเนินการ หากไม่ดำเนินการ
ภายในเวลาที่กำหนดกรมป่าไม้มีสิทธิรับเงินค่าครุภัณฑ์นั้นได้ทันที
กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาดโดยเสียงเอกฉันท์และให้ถือคำชี้ขาดดังกล่าวเป็นที่ยุติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงนาม) มารยาท ทับเที่ยง

(นายมารยาท ทับเที่ยง)

อธิบดีกรมป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) และ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

สำเนาถูกต้อง

h a .

(นางไกรลาศ เสนหนู)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายการพัสดุชำรุด (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ)

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	หลักประกันการเข้า เสนอราคา	หมายเหตุ
๑	รถยนต์บรรทุกเล็ก ยี่ห้อมาสด้า สีขาว ทะเบียน น ๔๗๙๓ ขอนแก่น	๓๐๐	๑๐๐	
๒	รถยนต์กระบะขับเคลื่อน ๔ ล้อ ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีขาวย หมายเลขทะเบียน ม ๒๘๑๑ นศ	๓,๐๐๐	๕๐๐	
๓	รถยนต์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ แบบดีมีหน้าสั้น ขนาด ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๓๘๒ นศ	๑๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	

h.o.